

คำนำ

ในสถานการณ์ปัจจุบัน สาธารณภัยและอุบัติเหตุได้ทวีความรุนแรงขึ้น เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมากจนประเมินค่าออกมาให้เห็นว่ามีการสูญเสียจนประเมินค่ามิได้ในบางครั้ง การเตรียมความพร้อมเพื่อรับสาธารณภัยต่าง ๆ มีความสำคัญยิ่ง ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงต้องมีระบบการปฏิบัติและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการระดมความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยและภัยพิบัติ

แผนป้องกันฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี พ.ศ. 2565 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการประสานงาน การปฏิบัติงานให้สามารถร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดเมื่อเกิดภัยไม่ว่าชีวิตหรือทรัพย์สิน ซึ่งการปฏิบัติจะต้องมีการนำไปฝึกปฏิบัติและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละพื้นที่ตลอดจนการเตรียมความพร้อม ตลอด 24 ชั่วโมง



(นายอัษฎา ณ นคร)

นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า	
บทนำ	วัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติ	1
บทที่ 1	สภาพทั่วไปและสถานการณ์เสี่ยงภัยของพื้นที่	2
บทที่ 2	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม	10
บทที่ 3	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย	13
บทที่ 4	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม	16
บทที่ 5	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยแล้ง	19
บทที่ 6	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากไฟฟ้า	21
บทที่ 7	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย	23
บทที่ 8	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากการคมนาคมและขนส่ง	26
บทที่ 9	แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลฉวาง	28
ภาคผนวก		
ผนวก 1.	การบังคับบัญชาและการประสานงาน	31
ผนวก 2.	การกำหนดเขตพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดอุทกภัยและวาตภัยและโคลนถล่ม	32
ผนวก 3.	การกำหนดเขตพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดอัคคีภัย, ภัยแล้ง, แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ไฟฟ้า, สารเคมีและวัตถุอันตราย, การคมนาคมขนส่ง	33
ผนวก 4.	การกำหนดพื้นที่หรือสถานที่รับการอพยพ	34
ผนวก 5.	ผังแสดงการติดต่อสื่อสาร	35
ผนวก 6.	ข่ายการสื่อสาร	36
ผนวก 7.	ศูนย์วิทยุ	37
ผนวก 8.	ทำเนียบหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	38
ผนวก 9.	การเตรียมกำลังพลในการป้องกันภัยฯ	40
ผนวก 10.	การเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันภัยฯ	42